



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๙๗๖

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รวม ๗ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑ ๕

(นางสาวรณูช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กำชับเขตเร่งแก้ปัญหา ชุมชนหลังลงพื้นที่ ๕ เขต/มอบ สนศ. แก้ปัญหาขาดแคลนครูคอมพิวเตอร์-ภาษาอังกฤษ	เดลินิวส์, ข่าวสด, dailynews, khaosod	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังการประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ครั้งที่ ๔ ว่า ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของผู้บริหาร กทม. จากการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนของสำนักงานเขตต่าง ๆ ดังนี้ (๑) เขตบางเขน ๓ เรื่อง ดำเนินการแล้ว ๒ เรื่อง ได้แก่ การซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด และการเคลื่อนย้ายซากรถที่เกิดขวางการจราจร (๒) เขตทุ่งครุ ๑๓ เรื่อง อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข อาทิ การติดตั้งราวกันตกริมคลองและการทำคันชะลอความเร็วในชุมชน (๓) เขตบางพลัด ๔ เรื่อง อาทิ การลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่ การจัดทำถนนเลียบบคลอง การเคลื่อนย้ายเครื่องเล่นเพื่อให้เด็กและผู้ปกครองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอยู่ระหว่างประสานงานแก้ไข ส่วนกรณีการร้องเรียนเรื่องรถโดยสารประจำทางมักซ์บลูมิงค์ ทำให้ผู้โดยสารไม่ได้ลงรถตรงจุดจอดได้ประสานตำรวจ สน.ท้องที่กวดขันการจราจรอย่างเข้มงวด (๔) เขตคลองเตย ๒๐ เรื่อง อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา และ (๕) เขตพระนคร ๙ เรื่อง แก้ไขแล้ว ๔ เรื่อง สำหรับเรื่องที่อยู่ระหว่างแก้ไข อาทิ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค สำนักงานเขตพื้นที่ได้ประสานงานให้หน่วยงานเข้าดำเนินการตามแผน ส่วนข้อร้องเรียนที่ต้องศึกษาประเด็นข้อกฎหมายและระเบียบเพิ่มเติมมอบหมายให้สำนักงานกฎหมายและคดี พิจารณา รายละเอียดเสนอในการประชุมครั้งต่อไป</p> <p>- ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักการศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูผู้สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ หลังพบบางโรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบถ้วนแต่ไม่มีครู ทั้งนี้ นายเกรียงยศ สุดลาภา รพว.กทม.ซึ่งกำกับดูแลสำนักการศึกษา และนายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปช. ของ ผว.กทม. รับติดตามแก้ไขปัญหาต่อไป</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>- หาแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัด กทม.</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง และแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัด กทม.</p>
๒	เพิ่มความเข้มข้นตรวจสอบ	mgronline, matichon, js๑๐๐, mcot, innews, thethaipress, youtube,	<p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กทม. กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ภายในตลาดเมืองทอง ๑ ซอยแจ้งวัฒนะ ๑๔ เขตหลักสี่ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- เพิ่มความเข้มข้นการดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเพิ่ม</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
-	มาตรการ ป้องกันโควิด ตลาด พื้นที่ติดต่อกับ จ.ปทุมธานี	chiangraitimes,	ระลอกใหม่ในตลาดย่านรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี กทม.กำชับให้สำนักงานเขตที่มีพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่ใกล้กับ จ.ปทุมธานี เช่น เขตดอนเมือง หลักสี่ บางเขน สายไหม และเขตคลองสามวา เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบตลาดและกำชับให้ผู้ค้าปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด - ที่ผ่านมามี กทม.ได้ตรวจตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ ครบทั้งหมดแล้ว สำหรับตลาดที่มีความเสี่ยงสูง ๑๑๗ แห่ง พบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ จำนวน ๑๐ ราย ส่วนตลาดที่มีความเสี่ยงน้อยประมาณ ๓๕๐ แห่ง พบผู้ติดเชื้อ จำนวน ๖ ราย โดย กทม.เข้มงวดและให้ความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และจะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการให้ครบทุกแห่ง โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่ใกล้เคียง หรือติดกับ จ.สมุทรสาคร ได้แก่ บางขุนเทียน บางแค บางบอน หนองแขม และเขตภาษีเจริญ ซึ่งการตรวจสอบที่ต่าง ๆ จะดำเนินการเป็นระยะ เพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว ทั้งการตรวจหาเชื้อจากโพรงจมูก (SWAB) และการตรวจน้ำลาย แม้ว่าขณะนี้จะไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ น้อยลง แต่ทุกคนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง	และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ	ความเข้มงวดตรวจสอบตลาดในพื้นที่ติดต่อกับ จ.ปทุมธานี รวมทั้งกำชับให้ผู้ค้า และประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด
๓	กทม.สรุปผล ตรวจโควิด-๑๙ เชิงรุก ๖๕,๑๕๙ ราย พบติดเชื้อ ๑๑๔ ราย	posttoday, thairath, thansettakij, m๒fnews	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก "อิริธ พงศกร ขวัญเมือง" ระบุ กทม.สรุปผลการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เชิงรุก ตั้งแต่มีการระบาดระลอกใหม่เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๓ จนถึงขณะนี้ถือว่า กทม.สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว โดยส่วนหนึ่งมาจากความร่วมมือของประชาชนทุกคนที่ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และการเร่งตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกทันทีในสถานที่เสี่ยงและแออัด ได้แก่ ตลาด โรงงาน และชุมชน ทั้งนี้ กทม.ได้สรุปผลการตรวจเชิงรุก ๖๕,๑๕๙ คน พบผู้ติดเชื้อ จำนวน ๑๑๔ ราย ดังนี้ (๑) ตลาด เริ่มตรวจตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓ ตรวจผู้ค้า ๔๔,๓๒๘ คน จากตลาด ๔๖๖ แห่ง พบผู้ติดเชื้อ ๑๔ ราย (๒) สถานประกอบการ เริ่มตรวจตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๓ ตรวจแรงงาน ๑๖,๑๗๗ คน จากสถานประกอบการ ๑๒๘ แห่ง พบผู้ติดเชื้อ ๖๕ ราย (๓) ชุมชน เริ่มตรวจตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๓ ตรวจประชาชน ๔๔,๓๒๘ คน พบผู้ติดเชื้อ ๓๕ ราย	<u>ด้านบวก</u> - ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในตลาด ชุมชน และสถานประกอบการ ในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเชิงรุกในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในตลาด ชุมชน และสถานประกอบการ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการขอความร่วมมือผู้ประกอบการ และประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
-			ทั้งนี้ ข้อมูลการตรวจเชิงรุกจะไม่รวมกับข้อมูลผู้ที่เข้ามาตรวจในโรงพยาบาล		ควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
๔	กทมช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบเหตุ ภัยพิบัติชุมชน วัดดาวดึงษ์ เขตบางพลัด	mgronline	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม.โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง” ระบุว่ากรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ในชุมชนวัดดาวดึงษ์ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๔ ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๕ กทม.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมให้ความช่วยเหลือพบมีบ้านเรือนประชาชนเสียหายทั้งหมด ๑๔ หลัง ๒๗ ครอบครัว เบื้องต้นได้มอบข้าวสาร อาหารแห้งให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมตรวจสอบความเสียหาย สำหรับบ้านที่ไฟไหม้ทั้งหมดจะ ได้รับเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ หากผู้ใดมีความประสงค์ให้ความช่วยเหลือ ประชาชนชุมชนวัดดาวดึงษ์ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายพัฒนาสังคม เขตบางพลัด โทร. ๐๒ ๔๓๔๖๓๗๐	ด้านบวก - ให้ความช่วยเหลือเยียวยา แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุเพลิงไหม้ในชุมชนวัด ดาวดึงษ์ เขตบางพลัด เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชน	- สำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่ม มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน เหตุเพลิงไหม้ในชุมชนใน พื้นที่กรุงเทพฯ
๕	สภากทมติดตาม ความคืบหน้า การก่อสร้าง อุโมงค์ ทางเดินลอด ถ.หน้าพระลาน - ถ.มหาราช	เดลินิวส์, thethaipress, innews, infoquest, mgronline, ryt๙, twitter.com/InfoQuest News	- นายไพฑูรย์ ชัมภรัตน์ ส.ก. ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษา ข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน กล่าวหลังลงพื้นที่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอด ถ.หน้าพระลาน และ ถ.มหาราช เขตพระนคร ว่า สำนักการโยธา (สนย.) ได้ดำเนินโครงการ ก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอด ถ.หน้าพระลาน เริ่มสัญญาวันที่ ๒๗ ส.ค.๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๕๔๐ วัน และ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอด ถ.มหาราช เริ่มสัญญาวันที่ ๒๗ ส.ค.๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ ส.ค.๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน ปัจจุบันโครงการ ก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอด ถ.หน้าพระลาน คืบหน้าร้อยละ ๑๗.๔๔ และ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอด ถ.มหาราชคืบหน้าร้อยละ ๑๙.๗๖ ซึ่ง ทั้ง ๒ โครงการ สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ คาดจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ที่ผ่านมา สนย.ได้ลงพื้นที่ ติดตามการก่อสร้างทั้ง ๒ โครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเร่งรัดให้ผู้รับจ้าง ดำเนินงานเสาเข็มเจาะและงานชุดก่อสร้างโครงสร้างค้ำยันให้แล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้ รวมถึงกำชับให้เพิ่มมาตรการป้องกันผลกระทบจากการ ก่อสร้างและผลกระทบด้านมลภาวะที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕	ด้านบวก - ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนา พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทาง ประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ ให้มีความสวยงามและเป็น ระเบียบเรียบร้อย - ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และ อำนวยความสะดวกในการ สัญจรให้แก่ประชาชนและ นักท่องเที่ยว	- สำนักการโยธา และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การก่อสร้างอุโมงค์ทางเดิน ลอดถนนหน้าพระลาน และ ถนนมหาราช รวมถึงสร้างความ เข้าใจกับประชาชน ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ตระหนักถึงประโยชน์ของ การก่อสร้างอุโมงค์ดังกล่าว และสร้างการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และพัฒนา พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ อย่างยั่งยืน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ตลอดจนเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการก่อสร้างเพื่อป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าว รวมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานประสานผู้รับจ้างให้ตรวจสอบแรงงานอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙		
๖	กำกับเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก - ธรรมชาติการจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในตลาดและที่พักอาศัย	nyt๙, thaipr, newswit,	<p>- นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผอ.สำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวกรณีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ขอให้เจ้าของตลาด หรือผู้เกี่ยวข้อง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายควบคู่กับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-๑๙ ว่า สนอ.ได้ส่งเสริมความรู้และแนะนำตลาดที่อยู่ในความดูแลของ กทม. รวมทั้งตลาดสดและตลาดนัดในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ โดยดูแลรักษาความสะอาดแผงค้าและบริเวณโดยรอบ ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดตลาด ธรรมชาติให้ประชาชนดูแลสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมในบ้านเรือน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณบ้านพักอาศัยและชุมชน ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพและวิธีป้องกันตนเอง โดยสุ่มสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ชุมชน โรงเรียน และวัด ทั้ง ๕๐ เขต อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- นายพินิต อารยะศิลปธร ผอ.สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ประสานสำนักงานเขตพื้นที่ฉีดพ่นยากำจัดยุงลายในตลาดที่อยู่ในความดูแลของ กทม. ช่วงต้นฤดูฝนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ใส่ทรายอะเบทในแหล่งน้ำขัง ทำความสะอาดท่อและรางระบายน้ำสม่ำเสมอ กำชับผู้ค้าทำความสะอาดแผงค้า พื้นทางเดิน รางระบายน้ำ ใช้ภาชนะที่มีฝาปิด เก็บขยะทิ้งที่จุดพักขยะทุกวัน และเน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด</p>	ด้านบวก - เข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในตลาด เตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ ในช่วงฤดูฝน (พ.ค.-ส.ค.)	- สำนักอนามัย สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมทั้งมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในตลาดที่อยู่ในความดูแลของ กทม. รวมทั้งตลาดสดและตลาดนัดในพื้นที่ กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง
๗	ศบค. ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ ถึง ๓๑ มี.ค. - ผ่อนคลายมาตรการและ	มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์,	- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ (โควิด-๑๙) หรือ ศบค.กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.มีมติเห็นชอบขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ เพื่อบูรณาการการทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแพร่	ด้านบวก - พิจารณามาตรการผ่อนคลายเป็นและข้อกำหนดในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ กรุงเทพฯ รวมทั้งการเปิด	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบกิจการ/กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายเป็น

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
-	ปรับระดับโซนสี่พื้นที่	matichon, siamrath, iqnewscente, thaipost, mthai, thairath, js๑๐๐, mgronline, posttoday, ๗๗kaoded, techsauce, thebangkokinsight, thansettakij, isranews, acnews, efinancethai, moneyandbanking, naewna, dailynews, banmuang, thematter, tnnthailand, thaigov, businesstoday, innnews, m๒fnews, thethaiger,	<p>ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รวมทั้งเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนเขตพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาด โดยให้พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เหลือเพียง ๑ จังหวัด คือ จ.สมุทรสาคร ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด จากเดิม ๔ จังหวัด ปรับลดเหลือศูนย์ พื้นที่ควบคุม จากเดิม ๒๐ จังหวัด ปรับลดเหลือ ๘ จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ตาก ราชบุรี สมุทรสงคราม และนครปฐม พื้นที่เฝ้าระวังสูง จากเดิม ๑๗ จังหวัด ปรับลดเหลือ ๑๔ จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวัง ปรับเพิ่มจาก ๓๕ จังหวัด เป็น ๕๔ จังหวัด อย่างไรก็ตาม จังหวัดอาจกำหนดพื้นที่ย่อยที่มีมาตรการเข้มข้นกว่าที่ ศบค.กำหนด ตามสถานการณ์โรคของแต่ละจังหวัด นอกจากนี้ยังเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรม โดยในพื้นที่ควบคุมให้ร้านอาหารเปิดได้ไม่เกินเวลา ๒๓.๐๐ น. ให้รับประทานทานอาหารและดื่มสุราในร้านได้ สถานบันเทิง ผับ บาร์ เปิดบริการได้ไม่เกินเวลา ๒๓.๐๐ น. ดื่มสุราและแสดงดนตรีสดในร้านได้ แต่ให้เว้นการเต้นรำ ศูนย์การค้าเปิดบริการได้ตามปกติ แต่ให้จำกัดจำนวนคน และงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ยิม และฟิตเนส เปิดบริการได้ตามปกติ และแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม สำหรับสถานศึกษาทุกระดับเปิดเรียนได้ตามปกติและให้ใช้วิธีผสมผสาน ขณะที่ข้อกำหนดในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นอำนาจของแต่ละจังหวัดเป็นผู้ประกาศ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ ก.พ.๖๔ เป็นต้นไป</p>	สถานที่ศึกษาในสังกัด กทม.	ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตามที่ทางราชการ และ กทม. กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง ช่องทางการรับแจ้งข้อมูล กรณีที่พบกิจการ/กิจกรรม ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรค และ การสร้างความเข้าใจให้แก่ ผู้ปกครองและนักเรียนใน โรงเรียนสังกัด กทม. เกี่ยวกับ รูปแบบการจัดการเรียน การสอนแบบผสมผสาน รวมทั้งแนวทางส่งเสริม การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ การเรียนในวิถีใหม่ (New Normal) โดย คำนึง ถึง ความปลอดภัยของนักเรียน
๘	สนช.จัดทำแผนเพิ่มเส้นทางเดินเรือเชื่อมรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล	ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, khaosod, mcot, thebangkokinsight, efinancethai, thailandplus, dailynews, banmuang,	<p>- นายปัญญา ชูพานิช ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม กล่าวถึงโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น (W-MAP) ในลักษณะ ล้อ-ราง-เรือ เพื่อยกระดับการเดินทางทางน้ำว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบกระทรวงคมนาคม ร่วมกับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพิ่มบริการการขนส่งในแม่น้ำลำคลอง เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชน โดยได้เปิดรับความคิดเห็นจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำข้อเสนอไปประกอบการศึกษาวิเคราะห์จัดทำแผนต่อไป</p> <p>- ปัจจุบันมีเรือโดยสารสาธารณะให้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ๕ เส้นทาง ระยะทางรวม ๗๗ กิโลเมตร ได้แก่ เส้นทางของเรือด่วนเจ้าพระยา</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ประสานความร่วมมือจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น (W-MAP) ในลักษณะ ล้อ-ราง-เรือ เพื่อยกระดับการเดินทางทางน้ำเป็นทางเลือกในการสัญจร และท่องเที่ยว รองรับบริการ</p>	<p>- สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และการเชื่อมต่อการเดินทาง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		thebangkokinsight, posttoday, prachachat, mgronline, infoquest, trjournalnews,	<p>และเรือไฟฟ้าให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยา, เส้นทางในคลองแสนแสบ, เส้นทางในคลองผดุงกรุงเกษม, เส้นทางในคลองภาษีเจริญ และเส้นทางในคลองประเวศบุรีรมย์ (คลองพระโขนง) ซึ่งมีท่าเรือที่สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าในปัจจุบัน รัศมี ๕๐๐ ม. ประกอบด้วย ท่าเรือที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าได้ดินสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) จำนวน ๑๐ สถานี ได้แก่ สถานีโศก, สถานีหัวลำโพง, สถานีบางไผ่, สถานีบางหว้า, สถานีเพชรเกษม ๔๘, สถานีภาษีเจริญ, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีบางโพ, สถานีสนามไชย และสะพานตากสิน, ท่าเรือที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า บีทีเอส (สายสีเขียว) จำนวน ๒ สถานี ได้แก่ สถานีราชเทวี และสถานีบางหว้า และท่าเรือที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) จำนวน ๒ สถานี ได้แก่ สถานีมักกะสัน สถานีรามคำแหง</p> <p>- การให้บริการเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ำและคลองจำเป็นต้องปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ทั้งปัญหาด้านกายภาพอุปสรรคต่อการเดินเรือ เช่น การรुक้าลำคลอง ประตุน้ำ หรือสะพานกีดขวางการเดินเรือ ปัญหาด้านการให้บริการเดินเรือโดยสาร เช่น เสียงดัง ควันทัน หรือปัญหาด้านความปลอดภัยกรณีมีผู้โดยสารหนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วน ปัญหาด้านท่าเรือโดยสาร เช่น ขำรุด ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนปัญหาด้านการเข้าถึงท่าเรือ เช่น ทางเดินมีสิ่งกีดขวาง แสงสว่างไม่เพียงพอ ไม่ปลอดภัย ไม่มีป้ายบอกเส้นทางเข้าออกท่าเรือ และจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะอื่นต่างไกลจากท่าเรือ</p>	เติบโตในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน	รูปแบบอื่น (W-MAP) ในลักษณะ ล้อ-ราง-เรือ
๙	เดินหน้า ป้องกัน แก้ปัญหา ยาเสพติด ชุมชนใน กรุงเทพฯ	สยามรัฐ, ch๗, matichon, komchadluek, thairath, thailandplus	<p>- นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานประชุมกำกับติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนพื้นที่กรุงเทพฯ กล่าวถึงนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมต.ว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมต.ว่าการกระทรวงยุติธรรม ว่า ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติควรแก้ไขอย่างจริงจัง โดยภาครัฐต้องร่วมมือกับชุมชนจึงจะประสบผลสำเร็จ โดยกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ กทม. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ป.ป.ส.กทม. สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดลงพื้นที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ สภาผู้แทนราษฎรได้แต่งตั้ง</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- บูรณาการความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนในการติดตาม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักอนามัย และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
-			คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจร ทั้งการบำบัดฟื้นฟูและเยียวยา กำหนดมาตรการแก้ปัญหา โดยมีกองทุนแม่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานทุนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด		

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์